

Kim Vu

>

>> **NGƯỜI LẠ A THỜI N LINH**

>

> Lạ a là biểu tượng của Chúa Thánh Thần. Tác giả sách Công vụ Tông đồ kể lại: vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống như hình lưỡi lửa trên mọi tông đồ trong lúc các ông đang chịu nguy hiểm xung quanh Đền thờ Maria. Kể từ giây phút Chúa Thánh Thần ngự xuống, các ông trở thành những chứng nhân can đảm của Đấng Phục sinh. Họ mở tung cánh cửa mở ra đó còn đóng kín. Họ mở ra mọi ngõ ngách của Đền thờ Giêsu. Mọi người có sự thuyết phục đến nỗi trong ngày hôm nay có ba ngàn người xin theo Đấng. Người lạ a là Thánh Thần có sự mạnh mẽ vượt trội. Đó là người lạ a thời n linh.

>

>

>

> Công việc của lạ a trước hết là để sưởi ấm. Vào thời cuộc sống còn hoang sơ cũng như hiện nay thì miền thôn quê hẻo lánh, người ta cần có lạ a để sưởi ấm vào mùa đông. Chúa Thánh Thần là Đấng sưởi ấm tâm hồn chúng ta. Do vậy, tâm hồn chúng ta trở nên băng giá, sự sống bị bóp nghẹt. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta được cứu rỗi và được hồi sinh, trở nên ấm áp bình an. Chúa Thánh Thần vẫn ban cho chúng ta sự ấm áp của tình Chúa, vẫn giúp chúng ta tìm thấy sự ấm áp của tình người, nhờ đó mọi tình trạng và tha nhân sẽ được cứu rỗi, chan hòa và bừng cháy yêu thương. Bài Tin Mừng hôm nay kể lại, vào chính ngày Phục sinh, Chúa Giêsu hiện đến với các môn đồ. Lúc đó các ông đang buồn sầu hoang mang sợ hãi. Chúa đã sưởi ấm tâm hồn các ông bằng Thánh Thần. Nhờ vậy, nỗi buồn nỗi các ông biến mất, các ông vui mừng vì được thấy Chúa và tin vào những gì Người đã dạy trước đó.

>

>

>

> Công việc của lạ a cũng để soi sáng. Trong đêm tối, người lạ a sẽ giúp người ta không lạc đường và tránh được những nguy hiểm. Chúa Thánh Thần là Đấng soi sáng tâm hồn các tín hữu, nhờ đó họ biết được ngay nỗi chính và không biết được. Con đường lý tưởng là chính Chúa Giêsu. Đi tìm tìm của con đường này là hạnh phúc đích thực, vì con đường này đến chúng ta đến với Chúa Cha. Cuộc sống trên gian như dòng sông trôi về muôn hướng, nhờ ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta biết chọn hướng đi đem lại hạnh phúc cho thế giới lại cuộc đời mình. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, mọi người Kitô hữu cũng trở nên ánh sáng để soi cho những ai tìm được lối đi, cho họ thấy con đường chân lý, cũng như báo những nguy hiểm giúp họ an vui.

>

>

>

> Chức năng của lạ a cũng là để tôi luyện. Những thanh sắt thô sơ, nhờ tác động của lạ a, sẽ trở thành những công cụ hữu ích bén trong đời sống hàng ngày. Nhờ Chúa Thánh Thần giúp đỡ, người tín hữu sẽ trở nên chiến sĩ của Chúa Kitô, góp phần chinh phục thế gian và làm cho những người yêu lan rộng. Cuộc tôi luyện nào cũng cần phải hy sinh gian khổ. Để trở nên những công cụ của Chúa, chúng ta phải để Chúa Thánh Thần thanh luyện, nhờ lạ a luyện sắt. Đó là

trang b̄ s̄ c m̄ nh c̄ a Chúa Thánh Th̄ n, chúng ta s̄ can đ̄ m và trung thành v̄ i Chúa trong b̄ t k̄ hoàn c̄ nh nào. Các Thánh t̄ đ̄ o là nh̄ ng nḡ i đ̄ c Chúa Thánh Th̄ n tôi luȳ n, nên các ngài không khū t ph̄ c tr̄ c c̄ ng quȳ n và b̄ o chúa, kiên quȳ t m̄ t nī m theo Chúa Kitô và trung tín đ̄ n cùng.

>

>

>

> Chúa Thánh Th̄ n tác đ̄ ng n̄ i cū c đ̄ i nḡ i tín h̄ u, ū n n̄ n đ̄ i u ch̄ nh, đ̄ nh̄ đó, b̄ t đi nh̄ ng n̄ t x̄ u, tăng thêm nhân đ̄ c. Ngài t̄ i ḡ i ân s̄ ng c̄ a Ngài n̄ i chúng ta, làm cho s̄ s̄ ng vui t̄ i l̄ c quan h̄ n. Thánh Phaolô so sánh Giáo H̄ i nh̄ m̄ t thân th̄ , ḡ m nhī u chi th̄ khác nhau. Chi th̄ nào cũng quý, cũng đáng tr̄ ng. Chính Chúa Thánh Th̄ n n̄ i k̄ t các chi th̄ trong thân th̄ Giáo H̄ i đ̄ t̄ o nên s̄ hài hòa đ̄ ng b̄ . Nh̄ Chúa Thánh Th̄ n mà các chi th̄ hī p thông v̄ i nhau, chia s̄ vui bū n và nâng đ̄ nhau trong cū c s̄ ng, đ̄ ng th̄ i góp ph̄ n làm cho thân th̄ đ̄ c l̄ n m̄ nh.

>

>

>

> L̄ y Chúa Thánh Th̄ n, xin Ngài nḡ đ̄ n! Đó là l̄ i c̄ u nguȳ n c̄ a c̄ Giáo H̄ i hoàn vũ trong nh̄ ng ngày này. Th̄ c ra, Chúa Thánh Th̄ n đã đ̄ n t̄ ngày L̄ Ngũ Tū n và ch̄ a bao gī Ngài lìa xa chúng ta. Ngài hī n h̄ u trong vũ tr̄ nh̄ h̄ i th̄ đ̄ i v̄ i m̄ t thân xác. Ngài hī n đī n trong Giáo H̄ i nh̄ linh h̄ n làm cho Giáo H̄ i s̄ ng và hō t đ̄ ng. Khi c̄ u xin Ngài nḡ đ̄ n, là chúng ta tái khám phá s̄ hī n đī n và hō t đ̄ ng c̄ a Ngài, đ̄ ng th̄ i m̄ r̄ ng t̄ m lòng đ̄ Ngài th̄ c s̄ đi vào m̄ i lãnh v̄ c đ̄ i s̄ ng c̄ a chúng ta. Nh̄ th̄ , chúng ta s̄ đ̄ c Ngài soi sáng, s̄ i m̄ , thanh luȳ n và thánh hóa. Cū c s̄ ng s̄ chan hòa nī m vui khi có Chúa Thánh Th̄ n nḡ trong chúng ta.

>

>

>

> TGM Giuse Vũ Văn Thiên

>

>-----